

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA...

(Tiếp theo trang 3)

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Uống nước nhớ nguồn”. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi về vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười^[9]. Nhân dịp này, chúng ta một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết về tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, hết sức quý báu dành cho nhân dân ta!

Thưa các đồng chí và các bạn,

Càng nhớ ơn sâu sắc, gần bó mật thiết với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, với những cống hiến vô giá của nhân dân Liên Xô đối với nhân loại và mỗi tình thân thiết Việt - Xô bao nhiêu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chúng ta càng đau xót bấy nhiêu trước biến cố đầy bi kịch xảy ra ở Liên Xô vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước.

Vấn biết cách mạng là một sự nghiệp khó khăn, phức tạp, không phải là con đường bằng phẳng, dễ dàng, có khi nó phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, quan cơ, khúc khuỷu, thậm chí có lúc tạm thời thất bại, thất lùi, nhưng chúng ta vẫn không khiêu băng hoang trước biến cố đó. Với tinh thần cách mạng trong sáng và tính khoa học nghiêm túc, một mặt, chúng ta kiên định đánh giá khách quan về ý nghĩa bất biến của Cách mạng Tháng Mười cũng như những thành tựu và cống hiến to lớn của Liên Xô trước đây; mặt khác, chúng ta cũng tỉnh táo nhận diện những nguyên nhân chủ quan và khách quan đưa tới sự việc đau buồn đó; và điều quan trọng hơn là cần rút ra những bài học sâu sắc để tiếp tục kiên trì và kiên quyết theo đuổi mục tiêu, lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tránh rơi vào những sai lầm đã làm Liên Xô đổ vỡ.

Ngày từ năm 1991, Đảng ta đã nhận định rằng, biến cố lịch sử này có nguyên nhân sâu xa là, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, bên cạnh những thành tựu có ý nghĩa lịch sử và quốc tế, cũng có những khuyết điểm, sai lầm chậm được phát hiện và khắc phục, nhất là về những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình xây dựng xã hội mới cùng với việc xa rời những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của những người

lãnh đạo cao nhất của Đảng lúc đó. Đặc biệt, có hai nguyên nhân cơ bản và trực tiếp liên quan chặt chẽ với nhau: Một là, những sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị, về công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ trong quá trình cải tổ; và hai là, các thế lực thù địch, phản động thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tìm mọi cách tác động làm chệch hướng công cuộc cải tổ, cải cách ở Liên Xô, lợi dụng những sai lầm bên trong để thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đúc rút những bài học thành công và nhận rõ những khuyết điểm, sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Cương lĩnh của Đảng ta về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Năm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ quang vinh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hiện tại và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra.

Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng ngừa và chống những nguy cơ lớn: Sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gần bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham

nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Thành tựu mà chúng ta đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song với lý tưởng cao đẹp và những bài học thực tiễn sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục soi rọi, tỏa sáng, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, với những bài học kinh nghiệm đắt giá từ thành công và cả những thất bại của chủ nghĩa xã hội, nhằm tiếp tục làm sáng rõ những quy luật, nguyên lý phát triển phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Tập trung phát triển sâu sắc những quan điểm, đường lối cơ bản nêu trong Cương lĩnh mới của Đảng và triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà các đại hội, đặc biệt là Đại hội XII gần đây của Đảng đã chỉ ra là:

- Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đổi mới tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Tập trung thực hiện các giải

pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước. Mở rộng và phát triển chiều sâu trong các quan hệ đối ngoại; sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ quyết tâm những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn lúc nào hết, chúng ta càng nhận thức rõ hơn những giá trị và đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, càng nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô-viết và càng kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thực tiễn và các thành tựu của cách mạng Việt Nam là thực tế sinh động góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thưa quý vị đại biểu, Thưa các đồng chí và các bạn,

Chúng ta kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trong bối cảnh đất nước ta đang chứng kiến những ngày sôi động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo chiều hướng tích cực: Đảng ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiều nghị quyết quan trọng; Chính phủ đang hành động quyết liệt thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng; Quốc hội đang có những đổi mới mạnh mẽ, được cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh. Nhiều quyết sách và việc làm cụ thể của chúng ta gần đây được đồng bào cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và đang đòi hỏi, kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa.

Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và ý chí Việt Nam, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào chúng ta tin tưởng của đất nước, chúng ta tự tưởng chắc chắn rằng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người mãi mãi sống trong lòng chúng ta!

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi!

Đảng Cộng sản Việt Nam
quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn.

[1] Xem: V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tập 44, tr.184.

[2] Xem: V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tập 44, tr.185.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr.387.

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.562.

[5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr. 392 - 393.

SẴN SÀNG PHƯƠNG AN...

(Tiếp theo trang 1)

triển khai lắp đặt đường ống cấp 3 (đến cống các hộ dân) ở tất cả các xã còn lại thuộc dự án, hoàn thành trong ngày 25/12/2017. Nếu từ ngày 16/11/2017 Công ty không triển khai các nội dung trên hoặc không hoàn thành đúng tiến độ trong kế hoạch thì UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh lại quy hoạch cấp nước của dự án cho các doanh nghiệp khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo bảo vệ an toàn tuyệt đối và tạo điều kiện cần thiết cho Công ty triển khai thi công dự án; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân, không để mất ổn định chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp tục làm việc với các đơn vị, chuẩn bị sẵn sàng phương án thay thế trong trường hợp Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà không bảo đảm năng lực hoàn thành dự án theo tiến độ đã cam kết với tỉnh.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ tư, ngày 6/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình tội phạm, công tác thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp; Phó Chủ tịch Quốc hội Ưng Chu Lưu điều hành nội dung phiên họp.

Sau khi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo Quốc hội về hoạt động của ngành, công tác phòng, chống tội phạm, ý phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, các đại biểu đã phát biểu thảo luận về các vấn đề trên. Đã có hơn 30 đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến vào các báo cáo. Hầu hết các ý kiến cho rằng tội phạm và ý phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp; một số loại tội phạm nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng như tội phạm giết người tăng 1,44%, tội phạm ma túy tăng 10,13%, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, hiếp dâm trẻ em tăng 5,19%, cưỡng dâm trẻ em tăng 14,29%; tội phạm có tổ chức, nhất là băng nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, tranh giành địa bàn hoạt động, thanh toán lẫn nhau gây rối trật tự công cộng, các vụ việc hành hung y bác sĩ và nhân viên y tế cũng gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân. Qua đó, các đại biểu đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; gắn việc kê khai tài sản với kiểm soát nguồn gốc tài sản; có biện pháp cứng rắn để thu hồi tài sản tham nhũng; gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng với việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, năng lương cho cán bộ, công chức. Các đại biểu cũng đề nghị ngành Tòa án cần sớm giải quyết dứt điểm những vụ án phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng 35 tòa án cấp huyện còn phải đi thuê, mượn trụ sở làm việc; quan tâm hơn đến công tác bồi dưỡng, tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán.

MANH HUÂN
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

và dự án nâng cấp đê hữu Trà Lý từ km0 - km42, giai đoạn 2 từ km3+250 đến km11+000 và một số công trình trên tuyến. Đây là 2 dự án thuộc chương trình cũng cố, bảo vệ và nâng cấp hệ thống đê sông tỉnh Thái Bình định năm 2020 chạy qua địa phận 5 xã: Xuân Hòa, Hiệp Hòa, Song Lãng (Vũ Thư), Bạch Đằng, Hồng Giang (Đông Hưng) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của 2 dự án là 1.030,475 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2016 - 2020. Đến nay, dự án nâng cấp đê hữu Trà Lý, giai đoạn 2 đã thi công xong hạng mục công trình từ km7+600 đến km12+000 và điểm canh đê số 9, bảo đảm đung tiến độ, chất lượng. Các gói thầu còn lại đang trình duyệt kế hoạch chọn nhà thầu thực hiện.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến trình tự đấu thầu, công tác quản lý vốn, công tác giám sát thực hiện dự án, khó khăn về nguồn vốn.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan; trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp nên tập trung củng cố hóa toàn bộ mặt đê, tu bổ những đoạn kè đã xuống cấp, các gói thầu còn lại chưa cấp thiết khi bố trí được vốn sẽ hoàn thiện sau. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án nghiên cứu, bổ sung vào báo cáo những khó khăn trong quá trình triển khai 2 dự án; khi lấy đất ngoài đê để đắp thân đê phải sớm bồi hoàn để bảo đảm an toàn hành lang đê.

Cũng trong chiều ngày 6/11, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại đê hữu Trà Lý chạy qua địa phận các xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa, Song Lãng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tổ chức hoạt động Hiệp hội và những điểm tương đồng giữa Thái Bình với tỉnh Yamagata của Nhật Bản trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Dewa cũng nói rõ những khó khăn trong quá trình đầu tư dự án ở một số nước, nhất là về sự bất đồng ngôn ngữ. Vì thế, phía Dewa sẵn sàng hỗ trợ việc đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên, học sinh của Thái Bình để thuận lợi khi Hiệp hội hoặc các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh. Phía Hiệp hội Thương mại Dewa mong muốn sẽ được hợp tác với Thái Bình trong tương lai gần.

Trên cơ sở đó hai bên đã trao đổi, bàn bạc cụ thể các vấn đề mà hai bên quan tâm như quy mô, diện tích trong sản xuất nông nghiệp, phát triển thêm một số sản phẩm nông nghiệp mới và công tác liên kết đào tạo tiếng Nhật.

● Chiều ngày 6/11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm việc với đoàn công tác của Hội Công thương Dewa tỉnh Yamagata (Nhật Bản) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kết nối theo chương trình hợp tác đầu tư với Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã giới thiệu khái quát sự hình thành và phát triển của Hiệp hội. Đến nay, Hiệp hội có 9 hội thành viên ở các huyện, thành phố với hơn 1.400 thành viên tham gia và có khoảng 120 doanh nghiệp đã liên kết xuất nhập khẩu sang Nhật Bản.

Đại diện Hội Công thương Dewa giới thiệu khái quát sự hình thành và phát triển của mình. Nhân dịp này Hội mong muốn được hợp tác với Thái Bình nói chung và các doanh nghiệp của tỉnh nói riêng trong việc đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực để hai bên cùng phát triển.

Đại diện một số doanh nghiệp của tỉnh cũng trao đổi về chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng, lợi thế của Thái Bình, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sang Nhật Bản và công tác đào tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó hai bên thống nhất các bước liên kết làm việc tiếp theo để hợp tác sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

QUỐC CƯỜNG

Hai anh em ruột bị đuối nước khi đi bắt chuột

Trong lúc đi bắt chuột, hai cháu bé ở thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn (Hưng Hà) đã bị đuối nước tại trạm bơm của xã. Đau xót hơn, nạn nhân lại là hai anh em ruột.

Hai cháu bị đuối nước là Nguyễn Bảo Quốc, sinh năm 2005, học lớp 7; cháu nhỏ là Nguyễn Thị Quỳnh Mai, sinh năm 2010, học lớp 2. Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4/11, hai cháu gửi xe ở nhà ông nội, mang theo mai, thúng và bao đi bắt chuột tại khu vực cánh đồng gần trạm bơm Bò Đa (thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà). Đến chiều tối không thấy con và cháu về, gia đình và bà con hàng xóm vội vã đi tìm đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.



Lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà thăm hỏi, động viên gia đình hai cháu bé bị đuối nước.

Ông Trần Xuân Đôn, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin hai cháu mất tích, xã đã phát thông báo trên loa truyền thanh xã đồng thời huy động quần chúng nhân dân tìm kiếm. Đến khoảng 19 giờ ngày 4/11, gia đình và người thân phát hiện

hai cháu đã tử vong dưới bể hút tại trạm bơm của xã... Ông Đôn cho biết thêm: Cháu Quốc bị giới song có thể do bể hút trạm bơm sâu khoảng hơn 3m,

có bờ thoải và trạm bơm đang vận hành nên khi trượt chân ngã xuống hai cháu không lên được, cũng không có người kịp thời phát hiện cứu giúp.

Ngay sau khi phát hiện hai cháu bé đã tử vong ở bể hút tại trạm bơm của xã, sự việc được báo lên chính quyền và công an các cấp. Các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong theo quy định của pháp luật. Đến 23 giờ cùng ngày, sau khi đã hoàn tất các thủ tục, thi thể hai cháu đã được bàn giao cho gia đình thi xử theo phong tục địa phương.

Được biết hoàn cảnh gia đình hai cháu bé bị tử vong do đuối nước hết sức khó khăn, thương tâm. Bố các cháu, ông Nguyễn Văn Quý là người khuyết tật, bị càm diếc bẩm sinh; mẹ sức khỏe yếu, làm nông, những lúc nông nhàn cả hai vợ chồng đi làm thuê. Ở địa phương, hai cháu đều chăm

ngoan, học khá giỏi, ngoài giờ học thường phụ giúp cha mẹ công việc gia đình.

Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Khi nhận được thông tin hai cháu bé trong một gia đình ở xã Bắc Sơn bị đuối nước, sáng ngày 5/11, tôi đã đại diện lãnh đạo huyện cùng lãnh đạo một số phòng, đơn vị của huyện và chính quyền xã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình đồng thời ủng hộ tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng phụ giúp gia đình lo hậu sự cho các cháu. Sự việc xảy ra không chỉ khiến gia đình, bà con làng xóm mà ai biết tin cũng đều thương xót. Song qua vụ việc cũng cảnh báo mặc dù đã qua thời gian nghỉ hè, bước vào năm học mới song với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, trẻ em vẫn có thể tiếp xúc với những nguy hiểm có thể xảy ra. Vì vậy, dù ở thời điểm nào các em vẫn rất cần được các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường quan tâm trang bị, bổ túc kỹ năng sống, từ đó có kinh nghiệm, kiến thức tự phòng tránh, bảo vệ mình, tránh những tai nạn đuối nước và các tai nạn thương tâm khác có thể xảy ra.

HÀ DUNG

280.000 tờ gấp hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm

Trong quý IV/2017, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở

Công Thương) dự kiến sẽ phát 280.000 tờ gấp hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân, cộng

đồng dân cư trên địa bàn tỉnh cách sử dụng điện tiết kiệm trong các vật dụng sinh hoạt hàng ngày như tủ lạnh, máy giặt, ti vi và máy điều hòa nhiệt độ. Thông qua hình thức tuyên truyền này, người dân sẽ hiểu được sự cần thiết phải lựa chọn

những sản phẩm đủ tiêu chuẩn như sản phẩm phải có dán nhãn năng lượng, càng nhiều sao sẽ càng tiết kiệm điện hay mức tiêu thụ năng lượng chênh lệch giữa sử dụng máy móc hợp lý và không hợp lý... Việc lựa chọn thiết bị phù hợp và sử dụng

đúng cách không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí, loại bỏ các thiết bị kém chất lượng, hiệu suất năng lượng thấp mà còn giúp tăng tuổi thọ của máy, đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tiêu thụ năng lượng ít hơn.

QUỐC CƯỜNG